



## การประชุมสมาชิกสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

### การแสดงถ้อยแถลงของ กระทรวงสาธารณสุข ในมติการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

กระทรวงสาธารณสุข ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดสมาชิกสุขภาพแห่งชาติ และคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น ที่ได้คำนึงถึงประชากรทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในภาวะเปราะบางนำมาพัฒนาเอกสารร่างข้อเสนอที่ผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายมาอย่างรอบด้านจนนำมาสู่ร่างมติการจัดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ ในวันนี้เรามองเห็นว่า การดูแลสุขภาพประชาชนเป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพมาตลอด โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตสุขภาพที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพ ป้องกันควบคุมการระบาดของโรค และเร่งผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการสุขภาพรวมทั้งกลุ่มประชากรเฉพาะ ให้ทันต่อสถานการณ์และมีความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ในกลุ่มคนที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพิงการช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นผู้สูงอายุ ในภาวะพึ่งพิง คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง เรามีความพยายามในการสนับสนุนให้ประชาชนในกลุ่มนี้เข้าถึงบริการสุขภาพ ทั้งการปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน โดยผ่าน อสม.และในภาวะวิกฤติการระบาดของโรคโควิด19 มีมาตรการเชิงรุกในการเข้าถึงผู้ป่วย การเดินทางให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด19ถึงบ้านถึงเตียงของคนกลุ่มนี้อีกทั้งยังดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด19 อย่างเป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติในกลุ่มคนที่มีการรักษาพยาบาลนอกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย เราพัฒนาระบบการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกที่ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพให้ประชาชนสามารถรับการรักษายาบาลที่ใดก็ได้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและแพทย์สามารถหารือและร่วมตัดสินใจในการเลือกรักษาโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสม ตามนโยบายผู้ป่วยมะเร็ง “รักษาได้ทุกที่” Cancer Anywhere พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าอยู่ที่ไหนให้ข้อมูลเชื่อมต่อกันได้ และไม่ต้องมีใบส่งตัวการรักษาในชาวต่างชาติและกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เราส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ มีการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นมิตรกับประชาชนไปจนถึงชาวต่างชาติ โดยปรับให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม รวมไปถึงการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค/ภัย ให้สามารถสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ และมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อสื่อสารบริการสาธารณสุขด้านต่างๆ



## การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีความพยายามในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Biometrics ของคนต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการสุขภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 และเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคตที่จะค้นหาฐานข้อมูลทำให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลและที่สำคัญเรามองไปถึงระบบสุขภาพรอบตัวประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย จึงมีการพัฒนารูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องบริบทของพื้นที่ และมีระบบส่งเสริมสุขภาพที่เข้มแข็งโดยผ่านเครือข่ายในระดับปฐมภูมิ ประสานผ่าน 3 หมอสู่อุบัติการณ์พื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ช่วยเหลือ ดูแล และส่งต่อให้เกิดประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพของประเทศอย่างสูงสุดเราขอสนับสนุนร่างมติระเบียบวาระการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะในข้อ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ และข้อ 3. พัฒนารูปแบบและระบบส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ช่วยเหลือ ดูแล และส่งต่อที่เป็นการดำเนินการโดยชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยเข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้า

กระทรวงสาธารณสุข  
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕